



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 12 /2543

เรื่อง การปรับปรุงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2542 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หลักเกณฑ์การกันเงินสำรองสำหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้ ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ สอดคล้องกับวิธีการกันเงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานลง ไป สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับที่กล่าวสรุปได้ดังนี้

1. สถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะนำมูลค่าของหลักประกันซึ่งได้ประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษก่อนการกันเงินสำรองก็ได้
2. ให้สถาบันการเงินสามารถล้างรายการเงินสำรองที่กันไว้ครบถ้วนสำหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีไปแล้วได้ แต่ทั้งนี้ เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทั้งสิ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ทยอยกันในแต่ละงวด
3. ในกรณีที่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งมีหนี้หลายประเภท และมีหนี้ที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์จัดชั้นปกติมากกว่าร้อยละ 90 ของราคาตามบัญชีรวมดอกเบี้ยค้างรับของลูกหนี้รายนั้น ซึ่งตามประกาศฉบับก่อนอนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถจัดชั้นหนี้ส่วนนี้เป็นสินทรัพย์จัดชั้นปกติได้นั้น ประกาศฉบับใหม่ได้ขยายความว่า หากต่อมาอัตราดังกล่าวลดต่ำกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากการรับชำระหนี้คืนบางส่วน ให้สถาบันการเงินยังคงจัดชั้นหนี้ส่วนนี้เป็นสินทรัพย์จัดชั้นปกติต่อไปได้

อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการกันเงินสำรองสำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว

จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากสถาบันการเงินใดได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ก็ให้ถือ
ว่าได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับที่กล่าวด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 มกราคม 2543